

TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HÙNG GẶP MẶT ĐỘNG VIÊN
ĐỘI TUYỂN HSG CẤP TRƯỜNG DỰ THI HSG CÂU LẠC BỘ BỘ MÔN
EM YÊU THÍCH CẤP QUẬN

Tác giả : Nguyễn Thị Diệp

Kì thi chọn Học sinh giỏi Câu lạc bộ bộ môn em yêu thích cấp Quận đã đến rất gần. Chắc hẳn đây là khoảng thời gian mà các thầy cô giáo dạy đội tuyển đang dốc lòng bồi dưỡng kiến thức- kĩ năng cho các con học sinh đã qua kì thi tuyển chọn HSG cấp trường và các con học sinh đang vô cùng hồi hộp, lo lắng. Với mong muốn chia sẻ phần nào những áp lực thi cử của các bạn học sinh, hôm qua, ngày 6/07/2020, trường THCS Đô Thị Việt Hưng đã trang trọng tổ chức buổi gặp mặt hết sức thân mật, cởi mở, nhằm khen ngợi, động viên cũng như tiếp thêm sức mạnh cho các thí sinh chuẩn bị bước vào cuộc thi quan trọng này.

Buổi lễ diễn ra vào 9h', tức là ngay khi vừa kết thúc tiết học thứ hai của ngày thứ hai đầu tuần. 63 gương mặt tiêu biểu đại diện cho các chi đội đến từ 5 lớp 8 nằm trong đội tuyển học sinh giỏi cấp trường đã nhanh chóng tập trung tại Phòng hội trường để tham dự buổi gặp mặt thân mật này. Tham dự buổi lễ về phía nhà trường có sự góp mặt của cô giáo Hiệu trưởng nhà trường – Cô Nguyễn Thị Kim Thúy và cô giáo Phó hiệu trưởng nhà trường – Nguyễn Thị Minh Thúy, Nguyễn Thị Minh Ngọc cùng toàn thể các thầy cô giáo phụ trách các đội tuyển. Về phía CMHS khối 8 có bác Nguyễn Thị Hồng Nhung – Đại diện chi hội khối 8.

Mở đầu buổi gặp mặt, sau phần tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu là những lời phát biểu động viên của Cô giáo Nguyễn Thị Kim Thúy. Cô đã điểm lại thành tích của nhà trường cũng như gửi lời cảm ơn tới các thầy cô dạy đội tuyển đã nỗ lực, tích cực bồi dưỡng các con trong suốt quá trình ôn luyện kiến thức, bổ sung kĩ năng và rèn luyện thật tốt cho cuộc thi theo bộ môn phụ trách cũng như đã mang

tâm huyết, lòng yêu nghề tận tụy truyền dạy kiến thức cho các con. Đặc biệt cô mong muốn, động viên tới các con “ Hãy vững vàng, tự tin, khẳng định năng lực nổi trội của bản thân cho kì thi sắp tới”. Cô hiệu trưởng luôn hi vọng các con với kiến thức đã được trang bị đầy đủ, sẽ đạt kết quả cao trong cuộc thi, tiếp nối truyền thống vẻ vang của nhà trường, tiếp bước các lớp đàn anh đi trước. Các con sẽ mang ngọn lửa đam mê của bản thân mình - cũng chính là ngọn lửa đam mê của các thầy cô giáo để làm bài thi, các con sẽ luôn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ từ phía các thầy cô và nhà trường.

Tiếp theo Cô Nguyễn Thị Diệp – đại diện các thầy cô dạy đội tuyển nhấn nhủ tới các con học sinh rằng đây là thử thách đầu tiên của các con, có lẽ cũng sẽ có đôi phần khó khăn vì các con sẽ phải cạnh tranh với rất nhiều học sinh của toàn quận Long Biên, là một quận rất mạnh về phong trào học tập nhưng đối với các con, cuộc thi cũng sẽ là nơi để các con học hỏi, thể hiện bản thân và đem lại vinh quang cho mình, gia đình, nhà trường. Những lời dặn dò thực sự cởi mở, chân tình của cô đã truyền cho mỗi con ý chí quyết tâm và sự cố gắng hết mình cho cuộc thi sắp tới. Cô cũng bày tỏ lòng yêu mến và trân trọng tài năng và tinh thần học tập của các cậu học trò nhỏ. Cô cũng bày tỏ mong muốn tới các học sinh, mong các con mạnh mẽ hơn, phấn đấu để thành công hơn nữa trong kì thi học sinh giỏi lần này.



Cô giáo Nguyễn Thị Diệp - đại diện các thầy cô dạy đội tuyển nhắn nhủ tới các con học sinh thân yêu.

Tiếp theo là bạn Đặng Ngọc Minh (học sinh lớp 8A1 – đội tuyển Anh), vinh dự thay mặt 63 học sinh tham dự kì thi học sinh giỏi, cũng bước lên bày tỏ sự quyết tâm của bản thân cũng như toàn bộ các bạn học sinh khác trong kì thi này cũng như các bạn học sinh giỏi gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm, chăm sóc của các thầy cô và nhà trường trong suốt quãng thời gian qua và xin hứa sẽ bình tĩnh, tự tin, quyết tâm chiến thắng, không phụ lòng mong đợi của các thầy cô và nhà trường.



Học sinh lớp 8A1 Đặng Ngọc Minh – Học sinh giỏi môn Tiếng Anh đại diện cho 63 học sinh tham dự kì thi lên bày tỏ sự quyết tâm của mình và các bạn trong kì thi.

Buổi gặp mặt còn có lời phát biểu của bác Nguyễn Thị Hồng Nhung – đại diện cho Ban đại diện CMHS khối 8 cảm ơn sự tận tâm, tình yêu thương đù dặt của thầy cô, không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn giàu về tinh thần, tâm huyết với nghề. Đồng thời bác cũng bày tỏ sự tin tưởng vào các con học sinh sẽ không ngừng nỗ lực, quyết tâm tỏa sáng mang thành tích về cho bản thân và nhà trường.



Bác Nguyễn Thị Hồng Nhung – đại diện cho Ban đại diện CMHS khối 8 cảm ơn sự tận tâm, tình yêu thương dìu dắt của thầy cô

Kết thúc buổi gặp mặt, ban giám hiệu nhà trường có những phần quà nhỏ gửi tới các con học sinh, vừa để khích lệ cho các con làm bài thi thật tốt đạt kết quả cao nhất, cũng là phần thưởng cho những cố gắng phấn đấu không ngừng nghỉ của tất cả các con.

Buổi dặn dò kết thúc trong sự hào hứng, niềm vui cũng như sự tự tin, sẵn sàng cho chiến thắng của các con và sự yêu mến, kì vọng, tin tưởng to lớn đến từ phía các thầy cô và nhà trường. Chúc các con sẽ làm bài thi thật bình tĩnh, tự tin, chính xác và đạt kết quả thật cao trong cuộc thi học sinh giỏi sắp tới!

Một số hình ảnh động viên các con học sinh trong buổi gặp mặt:







